

สวนกุหลาบก็ติด! แพทย์ยังพบป่วยหวัด 2009 อีก 2 ราย -นศ.มช.ติดรายแรกของเชียงใหม่ (14/6/2552)

ผอ.สพท.กทม.เขต 1 เผยได้รับรายงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ว่า ทางโรงเรียนมีการสั่งปิดการเรียนการสอน 3 วัน หลังแพทย์ยืนยันเด็กนักเรียนติดเชื้อหวัด 2009 จำนวน 2 ราย ส่วน ราชวินิตประถม พบ 1 ราย ส่วนสาว มช.กลับจาก USA ติดเป็นรายแรกของเชียงใหม่ ด้านปลัด ศธ.ยังมั่นใจแนวทางการดูแลนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ สธ.ไม่ให้เกิดเชื้อหวัด 2009 เพิ่ม ระบุ สธ.เปลี่ยนแนวทางจากการป้องกันเป็นการรักษา สั่ง ผอ.สพท.รายงานผลการทำความสะอาดโรงเรียนภายในเข้าพุงนี้

นายเด็บ ไยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพท.กทม.เขต 1) กล่าวว่า **เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ว่า มีนักเรียนชั้น ม. 1 ในโรงเรียน ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันเชื้อจากแพทย์แล้ว และจากการตรวจสอบประวัติ พบว่า เด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ หรือไปเรียนกวดวิชาแต่อย่างใด นอกจากนี้ ร.ร.ราชวินิต ประถมก็พบเด็กนักเรียนติดเชื้อไข้หวัด 2009 จำนวน 1 รายด้วย**

ดังนั้น โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง จึงได้ประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิ.ย.นี้ และได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ไปทำความสะอาดโรงเรียนในวันที่ 15 มิ.ย.นี้แล้ว ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้แจ้งกรณีดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจไข้หวัดใหญ่ 2009 กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทราบเรื่องแล้ว ส่วนโรงเรียนอื่นยังไม่ได้รับรายงาน อาจเป็นเพราะเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หากมีนักเรียนแห่งใดติดเชื้อทางโรงเรียนคงแจ้งให้ทราบพุงนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า **ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน** ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ H1N1 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยจากที่ ศธ.ได้มีหนังสือเวียนถึงสถานศึกษาในสังกัดให้ทำความสะอาดในสถานศึกษาทุกแห่ง ในวันที่ 13-14 มิ.ย.โดยให้ผู้ช่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ามาที่ส่วนกลางภายในเข้าวันที่ 15 มิ.ย.นี้

นอกเหนือจากการทำความสะอาดสถานศึกษาแล้ว ศธ.ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 อย่างใกล้ชิด โดยมีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นผู้ให้คำแนะนำ ถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่มเติมเข้ามาจากวานนี้ (13 มิ.ย.) แต่ได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งเฝ้าระวังนักเรียนที่มีอาการป่วย หากมีลักษณะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 2009 ขอให้คัดแยกนักเรียนที่ป่วยออกมา และนำตัวพบแพทย์ทันที

"ขณะนี้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนจากการป้องกันมาเป็นการ รักษาพยาบาล เนื่องจากการป้องกันมีช่องเปิดได้หลายทาง ดังนั้น กระทรวงศึกษาฯ จึงได้เข้มงวดเรื่องการคัดแยกเด็กป่วยเพื่อนำตัวไปรักษา พร้อมกับการป้องกันไม่ให้มีเด็กนักเรียนติดเชื้อไข้หวัด 2009 เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามาตรการของสถานศึกษาทุกแห่งเข้มแข็ง เพราะหากพบว่าเด็กมีอาการไม่สบายก็จะแยกเด็กที่ป่วยออกจากเด็กปกติทันที และให้อ่านาจาการตัดสินใจแก่สถานศึกษาในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนก็ให้กระทำได้ตามความเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ในสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาฯ และสาธารณสุขมีการดูแลร่วมกันเป็นอย่างดี" ปลัด ศธ.กล่าว

ดร.ชินภัทร กล่าวอีกว่า สำหรับสถานศึกษาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเพื่อดูอาการเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ส่วนสถานศึกษา โดยทั่วไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคลงได้ และยืนยันว่า ศธ.ไม่มีคำสั่งให้ปิดเรียนในระดับพื้นที่ แต่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายโรงไป และฝากถึงผู้ปกครองว่าโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้ และจะแพร่กระจายได้ง่ายในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ เช่น เด็กอ่อน ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จึงขออย่าได้ตื่นตระหนก

ด้าน **คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา** เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่รายงานเข้ามาว่า ได้ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากพบนักเรียนเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตประถม และ โรงเรียนสตรีวิทยา 3 โดยทั้ง 3 โรงเรียนหยุดเรียนจนถึงวันที่ 17 มิ.ย. และเปิดเรียนวันที่ 18 มิ.ย.

ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 17.50 น. **นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์** รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยที่ ท่าที่ ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานศึกษาถึงเวลา 17.00 น.

วันนี้ พบว่าโรงเรียนที่ปิดเรียนมีดังนี้

- ร.ร.เซนต์คาเบรียล และเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ปิดถึง 18 มิถุนายน
- โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เดิมปิดเรียนถึง 15 มิถุนายน และขยายปิดไปอีก 7 วัน ถึงวันที่ 21 มิถุนายน
- ร.ร.วัดจาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปิดถึง 17 มิถุนายน หลังจากมีนักเรียนเป็นไข้ตัวร้อนหลายคน จึงขอปิดไว้ก่อน

สำหรับ ร.ร.ในกรุงเทพมหานคร มีปิดเรียนใหม่ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน ดังนี้ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.ราชวินิตประถม ร.ร.สตรีวิทยา 3 (พุทธมณฑล)

ส่วนระดับอุดมศึกษามีแห่งเดียว คือ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปิดไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการที่สงสัยว่าสถานศึกษาใดปิดเรียนวันพรุ่งนี้หรือไม่ ให้โทร.สอบถามโดยตรงกับสถานศึกษาที่บุตรหลานเรียนได้ตลอดเวลา และวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานศึกษา

นพ.วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ภายหลังเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 **คนแรกของ จ.เชียงใหม่ โดยพบเป็นนักศึกษาหญิงอายุ 20 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)**

"นักศึกษาคนดังกล่าวเดินทางกลับจากการเดินทางไปกับโครงการเวิร์ค แอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยมีไข้หวัด ไอ และแสบคอบอย่างหนัก ญาตินำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน และล่าสุด ผลแล็บจากห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ออกมาระบุว่า ติดเชื้อเอช1เอ็น1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009"

นพ. วัฒนา กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเล็กน้อย แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกสกัดกั้นการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยเฉพาะการสืบสวนโรคจากเพื่อนนักศึกษา 2 คน ที่เดินทางมาพร้อมกันจากสหรัฐอเมริกา และเร่งตรวจสอบครอบครัวของนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวที่ อ.สารภี จำนวน 5 คน พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมเดินทางมากลับเที่ยวบินที่ 102 จากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.50 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. โดยเฉพาะบุคคลที่นั่งใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000066990>